



ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว จังหวัดนครพนม ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจังหวัดนครพนม จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ก่อน ถ้าผู้สมัครสอบรายใดผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จังหวัดนครพนมจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

/ให้ผู้สมัคร...

๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลาสอบ	สถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕	๐๐๐๑ - ๐๐๙๘	๑. ปากกาถูกลิ้นหมึกสี น้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น ๒. น้้ายาลบคำผิด

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑ คะแนน ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือสีดำ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดำ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมถุงเท้า รองเท้าเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องถอดรองเท้าแล้ววางไว้ได้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเอง

ห้าม สวมเสื้อคอไม่มีปก เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสืยสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ และจะต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้เท่านั้น

๓. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ กรณีผู้เข้าสอบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการสอบดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น

๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ๐๙.๓๐ น.ไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๖. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่ง หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

/๗. ผู้เข้าสอบ...

๗. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการสอบเอง ได้แก่ ปากกา ลูกกลิ้งหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ และน้ำยาลบทำผิด ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่ จังหวัดนครพนมจัดไว้ให้โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและ ทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๘. ห้ามผู้เข้าสอบนำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหรือกล่อง เครื่องเขียน หนังสือ คู่มือ เอกสาร กระดาษ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ สื่อสารทุกชนิด หรือสิ่งอื่นใดที่อาจใช้ในการทุจริตในการสอบเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหายจังหวัดนครพนม จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของ ดังกล่าวเข้าห้องสอบจะถือว่ามีความผิดในการสอบและจะถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้น จนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐานด้วย

๙. ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คู่มือสอบโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการสอบ

๑๐. ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น

๑๑. เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบนับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบ ๐๙.๐๐ น. จนถึงหมดเวลาสอบ ๑๒.๐๐ น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่คู่มือสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่ทำตอบข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ ด้วยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๑๒. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ที่จังหวัดนครพนม จัดให้ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมด เวลาสอบ หรือหากตรวจพบการกระทำดังกล่าวในภายหลังจังหวัดนครพนมจะไม่พิจารณาให้เป็นผู้สอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๑๓. เมื่อถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คู่มือสอบประกาศหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำตอบข้อสอบทันที และนั่งอยู่ประจำที่นั่งสอบจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คู่มือสอบเก็บ ชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบและตรวจสอบให้เรียบร้อยครบทุกคนก่อน จึงจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

๑๔. หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบแข่งขัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คู่มือสอบจะสั่งยุติการสอบ ของผู้เข้าสอบรายนั้นทันที และจังหวัดนครพนมจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

/(ง) การประกาศ...